

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN THƯ VIỆN

Có một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn M.Go-rơ-ki được đông đảo mọi người biết đến “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Mỗi cuốn sách hay là một bạn hiền. Đúng như vậy, việc đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm tri thức và hoàn thiện nhân cách của mỗi người.

Hiểu được tầm quan trọng của sách, trường THPT Nguyễn Thái Bình luôn xây dựng một thư viện sách thật sự chất lượng để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh và cán bộ giáo viên trong nhà trường. Để nâng cao hiệu quả sử dụng, thư viện trường xin gửi đến quý thầy cô và bạn đọc bài giới thiệu tổng quan về thư viện năm học 2021 - 2022.

Thư viện Trường THPT Nguyễn Thái Bình được đặt ở vị trí trung tâm của nhà trường với 20 chỗ ngồi cùng không gian sạch sẽ, thoáng mát tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nghiên cứu tài liệu và mượn sách, báo. Thư viện có tổng diện tích là 50 m², phòng đọc có nhiều cửa sổ, cùng với hệ thống đèn điện, quạt điện tạo cho thư viện luôn có cảm giác thoáng mát, sạch sẽ.

Hằng năm, thư viện đều cung cấp đủ số lượng sách phục vụ cho giảng dạy của giáo viên, đồng thời tiến hành cho học sinh khó khăn và học sinh diện chính sách mượn sách giáo khoa để học tập.

Ngoài sách, thư viện còn được nhà trường trang bị 8 máy vi tính có nối mạng Internet phục vụ cho giáo viên và học sinh tìm kiếm khai thác tài liệu điện tử.

Hằng tháng, thư viện đều có chương trình giới thiệu sách phù hợp với chủ đề giáo dục của nhà trường như ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10): Giới thiệu sách về người phụ nữ; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11): Giới thiệu sách về thầy cô; Giới thiệu Tủ sách pháp luật và bộ sách Quà tặng cuộc sống nhân tháng thanh niên... Mỗi bài giới thiệu đều là tâm huyết của thư viện mong muốn bạn đọc yêu thích và tiếp cận nhanh hơn với những tác phẩm hay, giàu ý nghĩa.

Ngoài giới thiệu sách theo chủ đề trước cờ, thư viện còn viết lời giới thiệu tóm tắt những tên sách hay theo chủ đề hàng tháng, dán danh mục sách mới, các tin về sách hay mới xuất bản trên bảng tin thư viện.

Mỗi năm nhà trường tổ chức Ngày hội đọc sách một lần theo từng thời điểm với từng tên hoạt động khác nhau nhằm tạo cho các em học sinh có thói quen hình thành văn hóa đọc.

Trong những năm học qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở GDĐT đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, hoạt động thư viện của nhà trường đã thực sự đi vào hoạt động. Thư viện không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu tìm tin của các em HS, mà còn là nơi giải trí lành mạnh cho các em sau những giờ học căng thẳng.

Các em thân mến! Tục ngữ có câu “Một kho vàng không bằng một nang sách”, sách không chỉ là một kho kiến thức mà còn là kho của cải vô tận. Vì vậy hãy để thư viện trường với hàng ngàn cuốn sách hay trở thành người bạn đồng hành giúp các em thành công trên con đường chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách, làm người bạn hiền và người thầy giỏi của các em.

Thư viện trường THPT Nguyễn Thái Bình sẽ luôn mở rộng cửa hân hoan chào đón các em đến đọc - mượn sách, cũng như đóng góp cho thư viện ngày càng rộng mở và phát triển hơn. Kính chúc quý thầy cô và toàn thể các em học sinh một năm học mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và thành công rực rỡ.

Đức Trọng, ngày 29 tháng 9 năm 2021

Thư viện



Phan Thị Thùy Liên